

## KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019.

### Tổ Văn - GDCD

*Chủ điểm: Chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản 03/2, Mừng xuân Kỷ Hợi 2019*

#### Công tác trọng tâm:

1. Tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích “ Chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2, Mừng xuân Kỷ Hợi 2019 ”
2. Thực hiện nghiêm túc tác phong công chức, sự phân công của CM
3. Họp tổ triển khai kế hoạch, chuyên đề.
4. Tiếp tục thao giảng - dự giờ thăm lớp.
5. Xây dựng nề nếp học tập bộ môn. Bồi dưỡng HSG tạo nguồn, phụ đạo học sinh yếu theo kế hoạch.
6. Thực hiện trực Tết Nguyên Đán nghiêm túc theo phân công.

Thời gian	Nội dung công việc	Biện pháp phối hợp thực hiện	Người chịu trách nhiệm chính
( Từ ngày 04/ 2 đến 10 / 2 )	Nghỉ tết Nguyên Đán	Phối hợp với gv trong tổ	Gv trong tổ.
25 ( Từ ngày 11/ 2 đến 16 / 2 )	- Nghỉ tết Nguyên Đán - Lên kế hoạch tháng, tuần. - Lên kế hoạch thao giảng- dự giờ - Duyệt HSSS của tổ viên - Cập nhật HS tổ chuyên môn. - Bồi dưỡng hs giỏi tạo nguồn - Họp tổ triển khai kế hoạch - Kiểm tra lịch báo giảng, sổ đầu bài.	Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với các bộ phận Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv trong tổ	Gv trong tổ. Đ/c Huy Gv trong tổ. Đ/c Huy, Linh Đ/c Huy Đ/c Hải Đ/c Huy Đ/c Huy, Linh
26 (Từ ngày 18 / 2 đến 23 / 2	- Lên kế hoạch tuần - Nộp báo cáo tháng - Dự giờ đột xuất giáo viên trong tổ - Cập nhật HS tổ chuyên môn - Phụ đạo HS yếu theo kế hoạch - Thao giảng dự giờ lớp 8A2,6A2,9A3,7A2  - Họp tổ triển khai chuyên đề. - Kiểm tra lịch báo giảng, sổ đầu bài	Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với các bộ phận Phối hợp với CM trường Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv trong tổ  Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv trong tổ	Gv trong tổ Đ/c Huy Đ/c Huy Đ/c Huy Gv trong tổ Đ/c Huy, Biễn, Linh, Thúy Đ/c Linh Đ/c Huy, Linh
27 (Từ ngày 26 / 2 đến 3 / 3	- Lên kế hoạch tuần 27 - Cập nhật HS tổ chuyên môn - Kiểm tra nề nếp học tập của học sinh - Bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn - Phụ đạo HS yếu theo kế hoạch - Họp hội đồng, đoàn thể. - Kiểm tra lịch báo giảng, sổ đầu bài	Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv chủ nhiệm Phối hợp với gv chủ nhiệm Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv trong tổ Phối hợp với gv trong tổ	Đ/c Huy Đ/c Huy Đ/c Hải, Linh, Thúy Đ/c Hải Gv trong tổ Gv trong tổ Đ/c Huy, Linh

Lộc Thiện, ngày 12 tháng 2 năm 2019

Tổ chuyên môn:

  
Đặng Quang Huy

DUYỆT CỦA BGH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



ĐẶNG VĂN TIÊN